

ข้อมูลสถานศึกษา

- ชื่อ** วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
- ที่ตั้ง** ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕/๔๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๒-๔๓๔๕
โทรสาร ๐-๓๖๔๒-๐๖๙๑
Website www.asia-lb.ac.th
E - mail asia-lb@hotmail.com
- สังกัด** อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี (ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE) เป็นสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกิจการในเครือของบริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี นายสุปัญญา ลิ่มทรงพรต และ นางจันทร์เพ็ญ ลิ่มทรงพรต เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ฝีมือ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ออกไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบันมี นางสาวจือผิง ลิ่มทรงพรต เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้ลงนามแทน (นิติบุคคล) นายกิตติพงศ์ ไพรสมนต์ เป็นผู้อำนวยการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เดิมชื่อ “โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี” เปิดทำการเรียนการสอนใน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ วิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ (ใบอนุญาตเลขที่ ลบ. ๒๔ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑)

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษารอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ที่ สมศ. ๘๓๓ / ๒๕๕๖)

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วิทยาลัยได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา (หนังสือรับรอง ลงวันที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วิทยาลัยได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิชิพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑
ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย